



ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดี
ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตรในสังกัด กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๖๐

ตามประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฉบับลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศ
รายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง รองสารวัตร ฝ่ายโยธาธิการ ๑ กองโยธาธิการ เลขตำแหน่ง ๐๓๐๓ ๑๑๓๖๕ ๐๐๒๔
โดยกำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านการสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด และให้เข้าตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติ
ทางคดี ตามที่กำหนดและระบุไว้ในประกาศรับสมัคร จำนวน ๔ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะถือข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครระบุและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงหรือไม่
ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกครั้งนี้

โดยในการประกาศผู้สมัครให้เข้าตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดี
ดังกล่าวนี้ มีรายละเอียดที่ผู้สมัครต้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้มีรายชื่อให้เข้าตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบในประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฉบับลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
ทุกประการโดยเฉพาะการแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายโดยสุภาพ และต้องแสดงตนโดยใช้บัตรประจำตัว
ประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตาม พ.ร.บ. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒) ทั้งนี้
ต้องเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร หากไม่มีบัตรใด
บัตรหนึ่งจะไม่ให้เข้าตรวจร่างกาย และพิมพ์ลายนิ้วมือโดยเด็ดขาด

๒. กำหนดให้เข้าตรวจร่างกาย ในวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐
นาฬิกา กำหนดสถานที่ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลตำรวจ อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร และพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดี ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
อาคาร ๒๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกัน

/ฉะนั้น ผู้สมัคร ...

ฉะนั้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบตนเอง ไม่ว่าในกรณีของคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครหรือข้อมูลด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้ตรวจสอบข้อมูลตามประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดี และสถานที่ให้ถูกต้องครบถ้วน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

พลตำรวจโท



(ติณภัทร ภูมรินทร์)

ผู้บัญชาการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

บัญชีแนบท้ายประกาศ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีในการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสังกัด กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับ	ชื่อ	ชื่อสกุล	เลขประจำตัวคัดเลือก	ผลคะแนน	
				สอบข้อเขียน	สอบสัมภาษณ์
๑	นายทยากร	ถนนอมกุล	ยธ.๐๐๑	ผ่าน	๙๑.๒๕
๒	นายพงษ์อนันต์	ตันสกุล	ยธ.๐๐๒	ผ่าน	๘๘.๗๕
๓	นายสุพัฒน์	สุโพธิ์คำ	ยธ.๐๐๕	ผ่าน	๘๗.๕๗
๔	นายจิราพัชร	จิตตะเสนีย์	ยธ.๐๐๖	ผ่าน	๘๕.๒๘
๕	นายนิทรบุตร	ริ้วเหลือง	ยธ.๐๐๓	ไม่ผ่าน	๘๖.๗๕
๖	นายฐกฤต	เดชไชยวงษ์	ยธ.๐๐๔	ไม่ผ่าน	๘๖.๗๑

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จะต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ในแต่ละส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และจะต้องมีผลการสอบข้อเขียนอยู่ในเกณฑ์ผ่าน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พล.ต.ต.

(มนเทียร พันธุ์อิม)

ผบก.ยธ.